



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผอ.ร.ร.ตั้งหนุนโควตาผู้อุปการคุณ10%

โดย มติชน วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 08:01 น.

ครูจูงยามองเป็นช่องเปิดรับเด็กฝาก เลขากพฐ.ยอมรับขง3ทางแก้รับน.ร.

ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอทางออกเพื่อแก้ปัญหาเด็กฝากในการรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดเป็นโควตาเด็กฝากสำหรับผู้มีอุปการคุณ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนรับนักเรียนทั้งหมดในการประชุมเรื่องการพัฒนาผลการติดตามการรับนักเรียนปีการศึกษา 2550 ร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศธ. โดยมีนายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. นั่งเป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ตนยอมรับว่าได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวจริง แต่เป็นการประชุมรอบ โดยที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้ออกนอกห้องประชุมไปก่อนแล้ว โดยตนได้เสนอทางแก้ปัญหการรับนักเรียนไปทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1.พยายามควบคุมจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนละ 40 คน ให้ได้ ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนที่มีนักเรียนต่อห้องเรียนระหว่าง 41-55 คน เพียง 70 โรงเรียน จากที่ปีก่อนมี 115 โรงเรียน และ สพฐ.ได้ตั้งเป้าว่าปีต่อไป จะต้องลดลงเรื่อยๆ ให้เหลือเพียงห้องเรียนละ 50 คน จาก 55 คน 2. สพฐ.เร่งพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนา เพื่อรองรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในโรงเรียนยอดนิยม แต่เข้าเรียนไม่ได้ เนื่องจากเกินกว่าจำนวนที่จะรองรับได้

ข้อเสนอที่ 3.กำหนดโควตาร้อยละ 10 ของจำนวนรับนักเรียนทั้งหมด ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้ใช้ดุลยพินิจรับนักเรียนที่อยู่นอกเงื่อนไขปกติจากที่ สพฐ.กำหนด เพราะบางครั้งหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนดไปอาจไม่สามารถรองรับได้ในทางปฏิบัติ เช่น เด็กที่จำเป็นต้องย้ายภูมิลำเนาตามผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัด หรือเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริการมานานเป็น 10 ปี แต่ญาติไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้น ซึ่งหากให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ใช้ดุลยพินิจจะสามารถพิจารณาได้อย่างกว้างขวาง และดีใจในข้อว่าคณะกรรมการสถานศึกษาจะคำนึงถึงคนที่มิประโยชน์ต่อโรงเรียน แต่ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ก็อาจไปเน้นความเข้มข้นที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยให้มีตัวแทนนักกฎหมาย ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น คุณหญิงกษมา

น.ส.เฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอให้กำหนดโควตาผู้มีอุปการคุณ เพราะขณะนี้ สพล.เองก็พยายามกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนอยู่แล้ว ดังนั้น ข้อเสนอนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจ และทำให้ผู้บริหารโรงเรียนทำงานได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ตนไม่อยากให้ไปมองว่าโควตาร้อยละ 10 ดังกล่าวจะเป็นการเปิดช่องให้โรงเรียนเปิดรับเด็กฝาก เพราะการพิจารณาของโรงเรียนมาจากหลักเกณฑ์หลายอย่าง รวมทั้งบางครั้งต้องยอมรับว่าสัดส่วนการรับบุตรหลานของข้าราชการหรือครูในโรงเรียนก็ต้องมีบ้างเล็กน้อย แต่ก็คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ปกครองทั่วไปสูงสุด

หน้า 26